

COM7 – ดิจ ชักรอบ หรือ ดิจจริง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิวหัว... หุ่นหลายๆ ตัวในระยะนี้ ที่ราคาลงมาต่ำๆ จากก่อนหน้าที่เคย

ขึ้นไปในระดับสูงๆ ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะลู่ Rebound หรือดิ่งกลับ ซึ่งก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะดิ่งกลับ ขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้จริงๆ หรือ กลับขึ้นไปจนสามารถผ่านระดับจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้หรือไม่... แต่นั่นแหละ เราก็ยังเรียกว่า ดิ่งกลับในขาลงไว้ก่อนอยู่ดี หรือ ต้องถามอย่างที่ว่าหัวไว้ก่อนว่าจะดิ่งกลับได้จริงๆ ชักรอบ หรือ จะดิ่งๆ ไปเลยจนเป็นขาขึ้นได้จริงๆตามมา... อันนี้ก็ต่อไปว่ากันที่เงื่อนไขต่อไป และจะดิ่งได้จริงๆไหม ก็ต้องว่ากันด้วยเงื่อนไขในระยะนี้ด้วยนะ... และ ตลาด หรือ SET Index ในระยะนี้ก็เหมือนกัน จะดิ่งๆ ได้ ชักรอบใหม่ หรือ จะเอาแบบดิ่งจริงๆ ไปเลยหรือไม่นั้น ก็ต้องเงื่อนไขที่ต้องมี เพื่อสร้างความน่าจะเป็น โดยจากสัญญาณของ Bullish Divergent ในตอนนี้ ถือว่ายังอาจจะมีผลในเชิงบวกได้อยู่ แต่นั่น ก็ต้องเงื่อนไข ไม่เห็นการลงต่ำกว่า 1540 ก่อน หรือ จากวันวานที่เห็นแล้วนั้น วันนั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 1550 ไว้ก่อนเลย หรือ ถ้าจะดีสวยๆ หัวการขึ้นต่อได้ “ชักรอบ” ก็ต้องยืนระดับ 1560 ให้ได้มั่นคง แล้วคำว่า ดิจ ชักรอบ ก็น่าจะหวังได้ถึงระดับ 1580-1595 หรือ อาจจะลู่ 1600+/- ได้เลยเหมือนกันนะ... เอาเป็นว่าเงื่อนไข เป็นเรื่องที่จะบอกแนวโน้มระยะสั้นได้ ถ้าอยู่ในเงื่อนไข ของการขึ้นต่อ เราก็เล่นไปตามเงื่อนไข แต่ก็ยังต้อง เรียกว่าเป็นการเล่นในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลง... แต่หุ่นบางตัว ถ้าขึ้นดิ่งๆ ชักรอบ ก็อาจจะเป็นแนวโน้มดี ที่อาจจะขึ้นจริงๆ หรือ ดิจจริงๆ ก็ได้นะ อาจจะต่างกับ ตลาด หรือ SET Index นะ คลื่น 4 ยังไม่ยืนยันว่าจะ

ดูตามเกม... เล่นตามเกมราคาต่ำ แล้วมีลู่ดิ่งกลับในขาลง แม้ว่าขาลงจะเริ่มเห็นมีการ

ถูกทำสายลง แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขในการยืนยัน ถ้าทำได้จริงๆ... ดิ่งๆ ชักรอบ ก็อาจเป็น ดิ่งแล้วดิ่งจริงๆ ก็ได้

แนวรับ : ... 31.00-30.25 และ ต้องไม่ต่ำกว่า 29.00 อีก

เป้าหมาย : ... 35.00-37.00 หรือ อาจมีลู่ได้ถึง 38.00 ได้

Price Chart...(COM7)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น COM7... จริงๆ แล้ว ถ้าจะเอากันจริงๆ การ Break Out แนวต้าน ที่เป็นแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้น จนกว่า จะขึ้นไปยืนระดับนัยสำคัญต่อไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งใน ภาพนี้ ต้องยืน 32.50 ให้ได้มั่นคง จึงจะมีลู่ที่ว่า ขาลง มีโอกาสจบลง... แต่การผ่านแนวต้าน ก็ถือว่าเป็นการ ส่งสัญญาณว่า เริ่มจะมีแนวโน้มดี หรือ อยากจะเล่นใน ทางดีๆ จึงเป็นโอกาสของนักเก็งกำไรระยะสั้น ที่จะใช้ เป็นจังหวะในการได้ราคาต้นๆ แต่นั่น ก็ต้องยอมรับใน ความเสี่ยงได้ด้วย ซึ่งหากพลิกลงมาต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ที่ผ่านขึ้นมา นั่นก็จะแปลว่า ไปไม่ไหว การเล่นต้องหยุด หรือ Cut Loss ไปก่อนนั่นเอง... เล่นด้วยเงื่อนไข นะครับ